



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑. ยูเครน

- ยูเครนส่งประธานรัฐสภาเข้าร่วมการประชุม G7 ที่โตเกียว

#### ๒. สหพันธรัฐรัสเซีย

- ยานอวกาศรัสเซียล้มเหลวในการลงจอดบนดวงจันทร์

#### ๓. สาธารณรัฐกัวเตมาลา

- Centrist ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีกัวเตมาลาในรอบสุดท้าย

**๑. ยูเครนส่งประธานรัฐสภาเข้าร่วมการประชุม G7 ที่โตเกียว (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)**

สำนักข่าว NHK ได้รายงานข่าวว่า ยูเครนวางแผนที่จะส่งประธานรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนอื่นๆ เข้าร่วมการประชุม G7 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่โตเกียวในเดือนหน้า

แหล่งข่าวหลายแห่งกล่าวว่า นาย Ruslan Stefanchuk ประธานรัฐสภาของยูเครน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก ๙ คน จะเข้าร่วมการประชุมที่จะเริ่มในวันที่ ๗ กันยายน โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานการประชุม G7 ในปีนี้

มีรายงานว่า มีการเตรียมการเพื่อให้คณะผู้แทนชาวยูเครนสามารถเข้าเยี่ยมชมคารวะนายกรัฐมนตรี Kishida Fumio ของญี่ปุ่น และมีแนวโน้มที่ผู้แทนจะเข้าพบกับประธานรัฐสภาของประเทศ G7 อื่นๆ ด้วย

มีรายงานอีกว่า คณะผู้แทนยูเครนมีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมชมเมืองเกียวโต ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพฯ เมืองหลวงของยูเครน

เป็นเวลาเกือบ ๑๘ เดือนแล้วที่ยูเครนยังคงดำเนินการตอบโต้รัสเซียหลังจากการถูกรุกราน แต่ชาวยูเครนเริ่มรู้สึกถึงวิกฤตที่เพิ่มมากขึ้นว่าประเทศตะวันตกอาจหมดแรงที่จะสนับสนุนพวกเขา

เห็นได้ชัดว่าคณะผู้แทนยูเครนมีเป้าหมายที่จะแสวงหาความร่วมมือจากรัฐสภาของประเทศต่างๆ โดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือทางทหารมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนในการฟื้นฟูประเทศ

ที่มา : [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230819\\_09/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230819_09/) (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN)

**๒. ยานอวกาศรัสเซียล้มเหลวในการลงจอดบนดวงจันทร์ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)**

สำนักงานอวกาศแห่งชาติของรัสเซีย กล่าวว่า การสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบเกือบครึ่งศตวรรษล้มเหลวเมื่อยานอวกาศไร้คนขับชนเข้ากับดวงจันทร์

สำนักงานอวกาศแห่งชาติของรัสเซีย Roscosmos แถลง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคมว่า ผลจากการวิเคราะห์เบื้องต้น ยานอวกาศ Luna-25 ได้หลุดเข้าไปในวงโคจรอย่างไม่คาดคิดและไม่สามารถออกมาได้ซึ่งเป็นผลจากการชนเข้ากับพื้นผิวดวงจันทร์

สำนักงานอวกาศแห่งชาติรัสเซียยังแถลงอีกว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อตรวจสอบสาเหตุของการสูญหายของยานลำดังกล่าว

รัสเซียปล่อยยานอวกาศ Luna-25 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม นักวิทยาศาสตร์อวกาศไม่สามารถติดต่อกับยานอวกาศหลังจากที่พวกเขาพยายามส่งยานกลับเข้าสู่วงโคจรก่อนลงจอดเมื่อวันเสาร์

ยานอวกาศ Luna-25 ซึ่งเป็นยานสำรวจดวงจันทร์ลำแรกของรัสเซีย หลังจาก Luna-24 ส่งตัวอย่างดินจากดวงจันทร์กลับมาปี ๑๙๗๖ ในยุคสหภาพโซเวียต

ยานอวกาศ Luna-25 ถูกคาดหวังให้เป็นยานลำแรกของโลกที่ลงจอดใกล้ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในวันที่ ๒๑ สิงหาคม จากนั้นจะใช้เวลาหนึ่งปีในการสำรวจและเก็บตัวอย่างแหล่งน้ำและทรัพยากรอื่นๆ

ขณะเดียวกัน อินเดียเตรียมส่งยานสำรวจ จันทรายาน-3 ลงจอดบนดวงจันทร์เร็วๆ นี้

องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียหรือ ISRO กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ปฏิบัติการขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วพร้อมสำหรับการลงจอด

ที่มา : [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230821\\_06/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230821_06/) (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN)

### ๓. Centrist ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีกัวเตมาลาในรอบสุดท้าย (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ในกัวเตมาลา ผู้สมัครจากพรรคฝ่ายซ้ายกลางได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี เขา กล่าวว่า เขาหวังจะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนแผ่นดินใหญ่แต่ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันไว้

ในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นาย Bernardo Arevalo จากพรรค Seed Movement เอาชนะอดีตรัฐสภาสตรีหมายเลขหนึ่ง Sandra Torres ซึ่งมาจากพรรค National Unity of Hope ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายเช่นกัน

ในการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อเดือนมิถุนายน Arevalo ตามอยู่อันดับที่สอง แต่ได้รับคะแนนเสียงเกือบ ๖๐ % ในการเลือกตั้งรอบสุดท้าย

Arevalo เป็นบุตรชายของประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยคนแรก  
ของกัวเตมาลา

Arevalo ได้รับการสนับสนุนผ่านนโยบายที่ได้ให้คำมั่นว่าจะจัดการทุจริตทางการเมืองและ  
ฟื้นฟูความปลอดภัยสาธารณะ

กัวเตมาลาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน

ในการให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุเมื่อเดือนมิถุนายน Arevalo กล่าวว่า เขาต้องการรักษา  
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน และกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนควบคู่ไปด้วย

หลังจากประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ Arevalo กล่าวว่า กัวเตมาลาจะ  
ไม่เลือกกระหว่างไต้หวันและจีน แต่จะร่วมมือกับทั้งสองประเทศ

ที่มา : [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230821\\_21/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230821_21/) (สำนักข่าว NHK WORLD  
– JAPAN)

นางสาวสุภาภรณ์ หม่อโป่ง  
นักศึกษาฝึกงาน  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖